

# Hoàn thành cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

PHẠM VĂN CA

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Thái Bình năm 2016

Sau hơn một năm tổ chức, triển khai thực hiện, đến nay, cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 đã hoàn thành. Đây là cuộc tổng điều tra được tiến hành với chu kỳ 5 năm 1 lần, thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh tái cấu trúc nền kinh tế, trong đó có ngành Nông nghiệp.

Cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 được thực hiện nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng thời đánh giá khái quát tình hình kinh tế - xã hội nông thôn và sản xuất nông, lâm

ng nghiệp, thủy sản tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011 - 2016. Tại Thái Bình, cuộc tổng điều tra được tiến hành ở 267 xã với 1.613 thôn, 969 trang trại, gần 520.000 hộ nông thôn và hơn 12.000 hộ khu vực thành thị có hoạt động nông, ngư nghiệp và thủy sản để thu

thập thông tin cơ bản về hộ. Công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra được Ban Chỉ đạo tỉnh chuẩn bị từ đầu năm 2016, huy động gần 3.000 điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên tham gia. Công tác triển khai tổ chức cuộc tổng điều tra được thực

hiện đúng phương án của Ban Chỉ đạo trung ương với tinh thần chủ động, tích cực, bảo đảm đúng tiến độ và hiệu quả. Trong thời gian tiến hành điều tra, Ban Chỉ đạo tỉnh và huyện tăng cường giám sát tại địa bàn, tổ chức 45 lượt đoàn giám sát tại các địa bàn. Do đó, hơn 532.000 phiếu điều tra hộ toàn bộ đã bảo đảm yêu cầu về chất lượng các chỉ tiêu thu thập, giảm sai sót có tính hệ thống trong kỹ thuật ghi phiếu, tạo thuận lợi cho khâu kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao các cấp. Trong quá trình nghiệm thu, thực hiện đúng quy trình của trung ương, phối hợp và yêu cầu điều tra viên sửa lỗi thông tin còn thiếu, các chỉ tiêu tiến hành rà soát lại phiếu điều tra cùng với tổ công tác cấp tỉnh.

Theo kết quả tổng điều tra tại thời điểm 1/7/2016, tổng số hộ nông nghiệp, nông thôn toàn tỉnh là 532.759 hộ, trong đó khu vực nông thôn 519.952 hộ, khu vực thành thị 12.834

hộ. Kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đang phát triển theo hướng tích cực, số hộ và số lao động nông thôn trong những năm vừa qua không chỉ biến động về lượng mà quan trọng hơn đã có sự chuyển dịch dần sang hoạt động phi nông nghiệp và thủy sản. Đây là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. So với năm 2011, tại thời điểm tổng điều tra 1/7/2016, số lượng hộ nông nghiệp, nông thôn trên phạm vi toàn tỉnh có xu hướng giảm nhanh. Số lượng hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm từ 279.000 hộ năm 2011 xuống còn 214.000 hộ năm 2016. Số lượng và tỷ trọng nhóm hộ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng nhanh. Trong 5 năm, từ 2011 đến 2016, nhờ có những chính sách, giải pháp khuyến khích thúc đẩy phát triển sản xuất ngành nghề trong tỉnh đã tạo điều kiện cho sự chuyển dịch khá nhanh số hộ thuộc ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ở khu vực nông thôn sang phi nông, lâm



Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch mạnh mẽ, các ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ ở nông thôn phát triển nhanh.

ng nghiệp và thủy sản. Quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành nghề theo hướng tích cực diễn ra ở tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh nhưng tốc độ chuyển dịch cũng có sự khác biệt giữa các địa phương.

Kết quả cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 đã phản ánh thực trạng, động thái kinh tế - xã hội nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2011 - 2016 với những thành tựu cơ bản như: kinh tế nông thôn và sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch mạnh mẽ, đúng hướng các ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ ở nông thôn phát triển nhanh, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Sản xuất nông nghiệp và thủy sản đang trong quá trình cơ cấu kinh tế lại về loại hình và quy mô

sản xuất; ruộng đất được tích tụ với khâu dồn điền đổi thửa và xây dựng cánh đồng mẫu lớn; ứng dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa sản xuất đang từng bước phát triển. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và môi trường nông thôn được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Hệ thống cung cấp điện, nước sạch, đường giao thông nông thôn, trường mầm non và phổ thông các cấp, trạm y tế xã được mở rộng diện bao phủ và chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao...

Bên cạnh những thành tựu vẫn còn một số hạn chế, bất cập trong khu vực nông thôn, nông nghiệp và thủy sản, đó là: quy mô sản xuất đã được nâng lên nhưng sản xuất nhỏ vẫn còn phổ biến, năng suất lao động trong nông thôn, nông nghiệp còn thấp; lực lượng lao động đồng đảo nhưng tay nghề chuyên

môn thấp, hầu hết lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản không được đào tạo, chủ yếu là lao động thủ công nên cơ hội tìm kiếm được việc làm thu nhập cao bị hạn chế, đây cũng là thách thức đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đặc biệt là sự vào cuộc quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, thành tựu trong 30 năm đổi mới nói chung và 5 năm 2011 - 2016 nói riêng sẽ tiếp tục được phát huy; khó khăn, thách thức đang tồn tại sẽ dần được khắc phục, xử lý; tình hình kinh tế - xã hội nông thôn, nông nghiệp Thái Bình sẽ tiếp tục phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững.



Trang trại nuôi gà đẻ của gia đình ông Phạm Văn Trảng, xã Vũ Đoài (Vũ Thư) cho hiệu quả kinh tế cao.

## KỶ HỢP THỨ NĂM HẸND TỈNH KHÓA XVI Chất vấn nhiều vấn đề “nóng”

Sẽ bổ sung các vùng có điều kiện sinh thái phù hợp để nuôi trồng thủy sản

Trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Tô Quý Bôn (tổ Tiến Hải) khi thành lập khu kinh tế Thái Bình thì việc quy hoạch lại các phân khu kinh tế của hai huyện Tiến Hải, Thái Thụy có ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy hải sản hiện nay không, ý kiến của ngành về vấn đề này, đồng chí Phạm Văn Dũng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Khu kinh tế Thái Bình được thành lập theo Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg ngày 29/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ với diện tích trên 30.583ha là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành với 7 phân khu khác nhau; trong đó có kết hợp khu phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khí dân cư, đô thị và khu phân bổ các vùng nuôi trồng thủy hải sản, rừng phòng hộ ven biển. Năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2602/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ngay trong quy hoạch này đã thể hiện sự ưu tiên cho phát triển công nghiệp. Về nuôi trồng thủy sản mặn, lợi: mục tiêu đến năm 2020 diện tích nuôi thủy sản nước mặn 4.100ha, nước lợ 3.120ha, đến năm 2025 diện tích nuôi thủy sản nước mặn là 4.100ha, nước lợ 2.890ha; đến năm 2030, diện tích nuôi thủy sản nước mặn là 4.100ha, nước lợ 2.640ha. Như vậy, việc thành lập khu kinh tế Thái Bình với quy hoạch phân khu chức năng và tổ chức thực hiện sẽ ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy hải sản hiện nay, đặc biệt là các vùng nuôi tôm. Với định hướng ưu tiên phát triển công nghiệp để tận dụng lợi thế, tiềm năng về nguồn khí thiên nhiên, nguồn nguyên liệu liên kết các khu công nghiệp trong vùng thì các quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt nói trên đã



Mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại Tiến Hải của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (GELEXIMCO).

ngành cứu tính toán đến vấn đề đó. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung khu kinh tế, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mới tiến đến bước xây dựng đồ án quy hoạch chi tiết quy hoạch phân khu. Để khắc phục vấn đề trên, ngành Nông nghiệp sẽ phối hợp với các sở, ngành chức năng tham mưu trong giai đoạn phân khu chức năng sao cho giảm thiểu ảnh hưởng đến các vùng nuôi trồng thủy hải sản và rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung thêm các vùng có điều kiện sinh thái phù hợp để nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là tôm.

**Cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện để án giết mổ tập trung**

Đại biểu Vũ Huy Đông chất vấn đồng chí Phạm Văn Dũng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tại kỳ họp thứ ba HẸND tỉnh khóa XVI đã chất vấn đồng chí Giám đốc Sở về việc thực hiện để án giết mổ tập trung, đồng chí đã đưa ra một số giải pháp để thực hiện. Đề nghị đồng chí cho biết sau một năm thực hiện ý kiến chất vấn của đại biểu, đến nay kết quả như thế nào, giải

pháp của ngành trong thời gian tới? Trả lời câu hỏi này, đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Sau 1 năm thực hiện ý kiến chất vấn, ngành Nông nghiệp mới làm được một số ít việc về để án giết mổ tập trung. Cụ thể, ngành đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ chức 45 lớp tập huấn về an toàn thực phẩm trong chăn nuôi, giết mổ cho 2.300 lượt người, in ấn, cấp phát 24.000 tờ rơi tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm trong giết mổ; thường xuyên kiểm tra điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ; kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức cho 35 người là chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia giết mổ. Sở cũng đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe tiến độ, đề xuất giải pháp để triển khai để án quy hoạch và quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu các năm 2017 - 2018 hình thành 1 khu giết mổ tập trung quy mô lớn và xây dựng được từ 2 - 3 điểm giết mổ quy mô xã. Thông qua hoạt động xúc tiến đầu tư, Sở đã giới thiệu và trình UBND tỉnh ký giấy chấp thuận nghiên cứu đầu tư nhà máy giết mổ tập trung gia súc, gia cầm với quy mô đầu tư 30 tỷ đồng của

liên doanh Công ty Lam Sơn và Công ty Xuất nhập khẩu thực phẩm Thái Bình, thí điểm tại thành phố Thái Bình, sau đó mở rộng ra tất cả các huyện. Đến nay, toàn tỉnh đã nâng cấp được 15 cơ sở giết mổ đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, dự kiến năm 2018 sẽ hỗ trợ nâng cấp thêm cho 18 cơ sở giết mổ.

Trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp sẽ tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của các chủ cơ sở giết mổ và trách nhiệm của chính quyền cơ sở, cơ quan thực thi pháp luật bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng đốc các địa phương khẩn trương bố

trí đất xây dựng cơ sở giết mổ tập trung; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ hợp lý theo từng dự án và ban hành quy định quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn; thực hiện đồng bộ các đề án trong chăn nuôi; chỉ đạo sản xuất chăn nuôi theo chuỗi, có liên kết hình thành các vùng nguyên liệu cung cấp cho giết mổ tập trung.

Liên quan đến việc thực hiện để án giết mổ tập trung, cũng tại phiên chất vấn, đại biểu Trịnh Quang Hiệp đã đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi triển khai xây dựng các điểm giết mổ tập trung trên địa bàn thành phố Thái Bình cần tính toán kỹ lưỡng nhu cầu thực tế cho phù hợp, tránh đầu tư lãng phí.

**Hỗ trợ người chăn nuôi lợn giảm bớt khó khăn**

Trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Thanh Tâm (tổ Kiến Xương) về giải pháp tham mưu của ngành cho UBND tỉnh để giúp người chăn nuôi lợn giảm bớt khó khăn, đồng thời đạt tăng trưởng năm 2018, đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Tình hình chăn nuôi lợn năm 2017

người chăn nuôi bị thua lỗ nặng đứng như đại biểu phản ánh. Nguyên nhân là do giá lợn hơi ở mức thấp, mất cân bằng cung, cầu, không chủ động được thị trường, người chăn nuôi ở tất cả các huyện... Với giá bán thịt lợn tháng 4 - 5/2017, người chăn nuôi lợn lỗ khoảng 1 triệu đồng/con. Để giảm bớt khó khăn cho người chăn nuôi lợn, tháng 4/2017, Sở đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình và đề ra một số biện pháp như: tuyên truyền người dân tăng cường sử dụng thịt lợn; ngân hàng giãn nợ, khoanh nợ đối với chủ chăn nuôi với số vốn 30 tỷ đồng; ngành Công Thương tăng cường thông tin về thị trường; ngành Nông nghiệp triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo quy định, định hướng quản lý chặt không để tăng quy mô đàn lợn, tham mưu cho UBND tỉnh chưa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư chăn nuôi mới, đặc biệt là chăn nuôi lợn. Khuyến khích hỗ trợ thực hiện liên kết nông dân với nông dân thông qua HTX, tổ hợp tác, các hội, kết nối người sản xuất với doanh nghiệp cung cấp đầu vào của chuỗi sản xuất để giảm giá thành. Chú trọng phát triển chăn nuôi công nghiệp, chăn nuôi hữu cơ; chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang trang trại, gia trại... Thực hiện kết nối thông tin thị trường với Cục Chế biến (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Để năm 2018, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 9.685 tỷ đồng, tăng 3,4% so với năm 2017, ngành Nông nghiệp tập trung chỉ đạo các giải pháp đạt quy mô đàn lợn khoảng 980.500 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 204.000 tấn, tăng 1,2% so với năm 2017; tổng đàn trâu bò ước đạt 55.700 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 7.613 tấn, tăng 7,6% so với năm 2017; tổng đàn gia cầm ước đạt 12,3 triệu con, tăng 4,2% so với năm 2017, giá trị sản phẩm gia cầm ước đạt 2.808 tỷ đồng.

(còn nữa)

**NGUYỄN HÌNH - THU HIỀN**

### ► Ghép tế bào gốc - cơ hội sống cho bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo

(vtv.vn) Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec đã thực hiện thành công kỹ thuật ghép tế bào gốc tủy xương để điều trị bệnh lý xơ phổi.

Mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 30 - 80% trẻ sinh non ở tuần 26 - 28 có nguy cơ tử vong trong vòng 2 năm đầu đời do xơ phổi, nhiễm trùng, tăng áp lực động mạch phổi. Điều đáng nói là trong số những bệnh nhân được cứu sống có tới 50% phải thường xuyên nhập viện.

Để mở ra cơ hội sinh cho các bệnh nhân này, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec đã thực hiện thành công kỹ thuật ghép tế bào gốc tủy xương để điều trị bệnh lý xơ phổi. Đã có 3 trẻ được cứu sống nhờ phương pháp này.

GS. TS Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tế bào gốc và công nghệ gen Vinmec cho biết, điều quan trọng để thành công các ca ghép tế bào gốc phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tuy nhiên, quá trình tách chiết và ghép tế bào gốc phải được thực hiện trong môi trường vô trùng tuyệt đối. Hơn nữa, với kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân từ tủy xương sẽ mang tới hiệu quả an toàn cho người bệnh.

### ► Cách dùng củ hành trong phòng bệnh mùa đông

(vtv.vn) Củ hành rất có ích trong phòng bệnh mùa đông. Loại gia vị này sử dụng hàng ngày không chỉ giúp chúng ta ngăn ngừa được viêm nhiễm đường hô hấp mà còn chống được cả đau nhức xương khớp.



Củ hành ăn hàng ngày đã được sử dụng từ những năm trước Công nguyên, được coi là thực phẩm có tính kháng viêm cao. Hành lại chứa rất giàu vitamin A, B, C và là một nguồn tiềm năng của acid folic, canxi, magiê, crom, sắt và chất xơ.

"Khi sử dụng hành trong bữa ăn, hành sẽ giúp làm nóng người, tăng khả năng ngon miệng và nhuận tràng" - Tiến sĩ Phạm Thị Thủy Hòa, Viện Dinh dưỡng ứng dụng, Hà Nội cho biết.

Để lấy được hết tinh dầu trong củ hành, nên đập dập sẽ tốt hơn nhiều là thái lát. Khi nấu ăn, hãy đập dập hành trước khi xào nấu khoảng 10 phút sẽ tốt hơn là đập dập rồi cho vào nấu ngay.

Cùng với củ hành, hành tây, nhất là hành tây đỏ cũng rất tốt. Vào mùa đông, công dụng của hành tây càng được phát huy nhờ khả năng kháng viêm cực mạnh, có thể chữa bệnh thường gặp vào mùa đông như cảm cúm, cảm lạnh, đau nhức xương khớp.



Người chăn nuôi vẫn gặp nhiều khó khăn do giá lợn hơi vẫn đang ở mức thấp.